



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:33

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560เพื่อร่วม...

การยางแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560เพื่อร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่



วันนี้ (9 พฤษภาคม 2560) การยางแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560เพื่อร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ โดยมี ดร. ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายประสิทธิ์ หมดเส้น กรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน กยท. ร่วมกิจกรรม

ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ ให้นววิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถือเป็นวันสำคัญของชาติอีกวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ปัจจุบันการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ นอกจากจะถูกทำลายอย่างรวดเร็วเพราะภัยธรรมชาติแล้ว ยังเกิดจากภัยที่มาจากน้ำมือมนุษย์ชาติ ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นว่าประเทศไทยยังประสบปัญหาการบุกรุกทำลายป่า

ที่ต้องการหาประโยชน์จากการลอบตัดไม้นำไปขาย หรือตัดถากใช้พื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นจำนวนมาก นับเป็นเรื่องที่มีมาเนิ่นนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับสภาพสังคมที่มีการขยายตัวมากขึ้น ความต้องการด้านบริโภคย่อมขยายตัวตาม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ามาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย การกระทำเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ำ อากาศ ฯลฯ ซึ่งการปลูกป่าแม้จะสามารถปลูกทดแทนได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ใช้งบประมาณ การดูแลทำนุบำรุง รวมถึงต้องปลูกอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นคืนป่าได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ถ้าไม่มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ป่าในสังคมนั้นๆ ก็จะเสื่อมโทรมและหมดไปในที่สุด

ดร.ธีรวิช กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือกันทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมถึงประเทศไทยก็ได้กำหนดให้มี “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ดังนั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องแสดงพลังความสามัคคีร่วมมือกันปลูกต้นไม้และเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้กับประเทศ โดยเริ่มจากสถานที่ใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงาน ตลอดจนถ่ายทอดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้แก่บุคคลรอบข้าง อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:15

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.จ.สตูล ย้ำเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถรับสิทธิ์เพื่อสวัสดิการแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง
ทั้งกรณีประสบ...

กยท.จ.สตูล ย้ำเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถรับสิทธิ์เพื่อสวัสดิการแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งกรณีประสบภัยธรรมชาติและการฉาปนกิจศพ



การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล ย้ำเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถรับสิทธิ์เพื่อสวัสดิการแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งกรณีประสบภัยธรรมชาติและการฉาปนกิจศพ

วันนี้ (9 พ.ค. 60) นายวิโชค พรหมคงบุญ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มีมาตรการกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 เกี่ยวกับแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ อาทิ การส่งเสริมในการสนับสนุนในการปลูกแทน , การส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มผลผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา , การส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกร และเพื่อสวัสดิการแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งงบประมาณในการสนับสนุนดังกล่าวได้จากค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากผู้ส่งออกยางพาราไปยังต่างประเทศ

ล่าสุดจังหวัดสตูล ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว กว่า 2,732,000 บาท (2 ล้าน 3 แสน 7 หมื่น 2 พันบาท) เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ขณะนี้มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล ยอด ณ เดือนเมษายน 2560 จำนวน 20,000 กว่าคน ซึ่งในกลุ่มดังกล่าวนี้จะสามารถรับสิทธิ์เพื่อเป็นสวัสดิการให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การบรรเทาความเดือดร้อนกรณีประสบภัยธรรมชาติช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนละ 3,000 บาท , กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าทำศพ 3,000 ต่อราย , กู้ยืมเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพเสริมที่อยู่ระหว่างรอการปลูกแทน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท , กู้ยืมเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือซ่อมแซมยานพาหนะที่ใช้ทำสวนยาง และกู้ยืมกรณีรักษาพยาบาลตนเองกรณีเจ็บป่วย

ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางที่ลงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วนั้น สามารถติดต่อเพื่อรับสิทธิ์ฯ ดังกล่าวได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล และ การยางแห่งประเทศไทย สาขาละงู ในวันและเวลาราชการ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:54

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ภายในสำนักงาน

กยท. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560



ดร.ธีธัช สุขสะอาด

กยท. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ภายในสำนักงาน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 การยางแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ โดยมี ดร. ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายประสิทธิ์ หนิมดีเสี้ยน กรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน กยท. ร่วมกิจกรรม

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ให้อำนาจวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งปีนีตรงกับวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ถือเป็นวันสำคัญของชาติอีกวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ปัจจุบันการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้

นอกจากจะถูกทำลายอย่างรวดเร็วเพราะภัยธรรมชาติแล้ว ยังเกิดจากภัยที่มาจากน้ำมือมนุษย์ชาติ ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นว่าประเทศไทยยังประสบปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ที่ต้องการหาประโยชน์จากการลอบตัดไม้拿去ขาย หรือตัดถางใช้พื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นจำนวนมาก นับเป็นเรื่องที่มีมาเนิ่นนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับสภาพสังคมที่มีการขยายตัวมากขึ้น ความต้องการด้านบริโภคย่อมขยายตัวตาม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ามาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย การกระทำเหล่านี้ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ำ อากาศ ฯลฯ ซึ่งการปลูกป่าแม้จะสามารถปลูกทดแทนได้ แต่ต้องใช้เวลาชงยาวนาน ใช้งบประมาณ การดูแลทำนุบำรุง รวมถึงต้องปลูกอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นคืนป่าได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ถ้าไม่มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ป่าในสังคมนั้นๆ ก็จะเสื่อมโทรมและหมดไปในที่สุด

ดร.ธีรช กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือกันทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมถึงประเทศไทยก็ได้กำหนดให้มี "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกและ กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ดังนั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องแสดงพลังความสามัคคีร่วมมือ กันปลูกต้นไม้และเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้กับประเทศ โดยเริ่มจากสถานที่ใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นที่ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงาน ตลอดจนถ่ายทอดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้แก่บุคคลรอบข้าง อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต



วงศ์บัณฑิต ร่อนหนังสือร้อง"อุตตม" อ้างไม่ได้รับความเป็น ธรรม

บัก"วงศ์บัณฑิต" ร่อนหนังสือร้อง "อุตตม" ขอความเป็นธรรม อ้างวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมาโรงงานได้ส่งหนังสือให้เจ้าหน้าที่
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดร เข้ามาทดลองระบบ ยืนยันมีกลิ่น ผ่านมาตรฐาน แต่โรงงานยางแท่ง อุดรฯ ยังถูกสั่งปิดต่อเนื่อง ผวาว่า
สั่งมีขอบ วนตรวจสอบสวน หวังกระทบคนงานกว่า 500 คน-ชาวสวนยาง 1.2 ล้านคนไม่มีที่ขายช่วงเปิดกรีด

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ทางกระทรวงได้รับหนังสือจากนายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต
กรรมการบริษัท บริษัท วงศ์บัณฑิต อุดรธานีจำกัด ร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมและอุทธรณ์หนังสือสั่งให้หยุดปรับปรุงโรงงาน
ที่ อต 0033(3)/60 1 และ อต 0033(3)/602 ซึ่งมีขอบและไม่ถูกต้อง ได้แก่ 1.บริษัทปฏิบัติตามหนังสือให้ปรับปรุงโรงงานตาม
มาตรา 37 เลขที่ อต 0033(3)/266 ตลอดจนการปฏิบัติตามคำแนะนำปรับปรุงระบบบำบัดอากาศของผู้เชี่ยวชาญสำนัก
อุตสาหกรรมจังหวัดครบถ้วนทุกประการ

2.บริษัทดำเนินกิจการโรงงานยางพารามากกว่า 30 ปี มีการตรวจร่างกายลูกจ้างตามปัจจัยเสี่ยงตามกฎหมาย ไม่เคยมีลูกจ้างที่ป่วย
จากการทำงาน ส่วนการบันทึกข้อความกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีในบหวิเคราะห์และสรุป
ว่าการคัดกรองอาการทางสุขภาพทางระบบทางเดินหายใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 6 หมู่บ้าน เป็นการสำรวจแบบสอบถาม
เท่านั้น เมื่อมีการตรวจร่างกายไม่พบอาการแสดงออกร่างกายที่สูงกว่าปกติ ซึ่งชี้ชัดได้ว่าไม่มีผลที่จะก่อให้เกิดอันตรายความ
เสียหายและเดือดร้อนอย่างร้ายแรงตามมาตรา 39 วรรค 1

อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้เคารพในมติที่ประชุมในวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้พาผู้
แทนบริษัทไปดูตัวอย่างการแก้ไขปัญหากลิ่นโรงงานที่จังหวัดระยอง ซึ่งใช้ระบบบำบัดอากาศแบบ Bio Filter บริษัทได้ปรับปรุงการ
แก้ไขปัญหากลิ่นตามคำแนะนำทุกประการ จนกระทั่งแน่ใจแล้วว่าบริหารจัดการปัญหาทุกอย่างได้ ทางบริษัทจึงขอทดลองการอบยางแท่ง
STR 20 เพื่อทดลองระบบกลิ่นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมภาค 9 และ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาค่าเข้าตรวจสอบพร้อมด้วย ผลการทดลองเดินเครื่องพบว่า มีประสิทธิภาพดีมากและไม่มีกลิ่น
ใดๆ แต่ในวันที่ 2 พฤษภาคม กลับได้รับการประสานงานให้หยุดทดสอบระบบไว้ก่อนทางบริษัทจึงได้หยุดดำเนินการทดสอบ
ระบบทันที ซึ่งจากผลการสั่งปิดปรับปรุง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งกลุ่มลูกจ้างกว่า 500 คนและชาวสวนยางกว่า 1.2 ล้านคนจาก
คำสั่งมีขอบและไม่ถูกต้องดังกล่าวนี้ ดังนั้นจึงได้ทำหนังสือถึงนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบ
การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐว่าให้ความเป็นธรรมต่อเอกชนหรือไม่ อย่างไร

ขณะที่ นายเสณี จิตตเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)(บอร์ด) และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวสั้นถึงผลกระทบจากการปิด 2 โรงงานใหญ่ในจังหวัดนั้นไม่มีผลกระทบเนื่องจากชาวสวนรายย่อยส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าคนกลางไปซื้อขายพาราถึงไร่ มองว่าการปิด 2 โรงงานเหมาะสมแล้วที่จะต้องปรับปรุง เนื่องจากพื้นที่โรงงานติดอยู่กับชุมชนทำให้ประชาชนเดือดร้อน และต่อไปนี้ในฐานะที่อยู่ไบบอร์ดจะเร่งรัดให้โรงงานประกาศไม่รับซื้อน้ำยางก้อนถ้วยจากเกษตรกร ให้รับยางแผ่นเหมือนภาคใต้จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น และเป็นการเพิ่มมูลค่าทำให้เกษตรกรขายยางได้ราคาที่สูงขึ้น

สอดคล้องกับนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) เห็นด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาทาง สยยท.พยายามเร่งรัดให้เกษตรกรขายยางแผ่นดิบมาโดยตลอด แต่สาเหตุที่เกษตรกรยังทำไม่ได้เพราะต้องมีการลงทุนเพิ่มทั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งน้ำยา เป็นต้น เงินลงทุนเริ่มต้น 5 หมื่นบาทขึ้นไป ใครจะไปบีบบังคับให้ลงทุนเพิ่ม หรือ กยท.ควรทางออก อาทิ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรกู้ โดยให้เกษตรกรเข้าถึงทุกครัวเรือน ผ่อนปรนเงื่อนไข ให้เกษตรกรเข้าถึงง่ายกว่าสถาบันการเงินทั่วไป จะช่วยเหลือเกษตรกรได้จริง



ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:27

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: วิสาหกิจระยองปิ้งแปรรูปอาสนะยางพารา ติดแบรนด์ "Kaika" ทะลวงตลาดออนไลน์

วิสาหกิจระยองปิ้งแปรรูปอาสนะยางพารา ติดแบรนด์ "Kaika" ทะลวงตลาดออนไลน์



แม้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางพารามากเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่การแปรรูปยางพารากลับสวนทาง ด้วยอุปสรรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเรื่องความยากลำบากของการเข้าถึงองค์ความรู้ แหล่งทุน เครื่องจักรที่ทันสมัย ไปจนถึงการตลาดรองรับ จึงเป็นเรื่องไม่ง่ายที่อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยคนไทยจะเบ่งบาน แต่ก็เชื่อว่าทำได้

"ศันสนีย์ เจริญรมย์" หรือ ปุ่ม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง หมู่ 6 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เจ้าของผลิตภัณฑ์จากยางพารา อาทิ ที่นอน หมอน และอาสนะ ภายใต้ชื่อแบรนด์ Kaika (ไคกา) ที่ปัจจุบันเริ่มฮิตติดตลาด ให้สัมภาษณ์ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงยางราคาคดต่ำ ทำให้ที่บ้านซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมปลูกยางพาราได้รับผลกระทบ รวมทั้งการสะท้อนปัญหาจากชาวบ้านมาให้น้องชายที่เป็นผู้ใหญ่บ้านฟัง จึงเริ่มคิดทำธุรกิจแปรรูปยางพาราขึ้น โดยการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจ เริ่มต้นมีสมาชิก 15 คน เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ใช้เงินทุนของครอบครัวนำมาซื้อเครื่องจักร และสร้างโรงเรือนประมาณ 2 แสนบาท

ศันสนีย์เล่าว่า แม้ภาครัฐจะหันมาสนับสนุนเรื่องยางพารามากขึ้น แต่เรื่องข้อมูลต่าง ๆ เราต้องวิ่งหาเอง ใช้เวลาศึกษาข้อมูลเป็นปี กระทั่งเจอฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย สอนทำนํ้ายางชั้นชนิดครีม ซึ่งเป็นการผลิตนํ้ายางชั้นด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อน เพื่อจะเป็นวัตถุดิบสำคัญในการแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แต่ผลปรากฏว่ายังไม่สามารถนำมาใช้ในงานที่ต้องการรายละเอียดมาก ๆ ได้ปัจจุบันจึงใช้วิธีซื้อนํ้ายางชั้นจากโรงงานมาผลิต ขณะเดียวกัน ก็ทดลองทำนํ้ายางครีมไปด้วย เพราะเป้าหมายของเรา คือ อยากทำนํ้ายางครีมใช้เองให้ได้ เป็นการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง สามารถรับซื้อนํ้ายางสดจากเกษตรกรในหมู่บ้านได้โดยไม่ต้องให้รัฐช่วยแบบเกษตรกรรุ่นเก่า

"เราได้ข้อสรุปว่าจะทำเบาะรองนั่งและอาสนะเพราะเราฝึกนั่งกรรมฐานอยู่แล้วเลยมองสิ่งที่ใกล้เคียงถ้าจะทำที่นอนหมอนก็มีโรงงานใหญ่ ๆ ทำเยอะ เราจะสู้เขาไม่ได้ ก็พยายามหาสิ่งที่ไม่ใช่ใครทำและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ โดยเริ่มต้นแบบบ้าน ๆ ง่าย ๆ นำเตาอบที่ใช้หนึ่งเตาตัดแปลง ปัจจุบันกำลังการผลิตสำหรับเบาะรองนั่งและอาสนะได้วันละ 30-40 ชิ้น มีทั้งหมด 9 รุ่น จะทำสำเร็จไว้ฝากวางขาย และทำตามออร์เดอร์"

ปัจจุบันเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศ 100% มีทั้งพระและฆราวาส ลูกค้าที่อายุ 45-60 ปี โดยข้อดีของเบาะรองนั่งยางพารา คือ เวลานั่งจะไม่ร้อน ไม่เหนียว และนั่งได้นาน เพราะมีความยืดหยุ่น แต่พระบางรูปก็ติมาว่านั่งแล้วเพลิน นั่งได้นานเกินไปไปลืมนอกจากอารมณ์ แต่หลายรูปก็บอกว่าทำให้ที่นั่งได้นานขึ้น จากเดิมครึ่งชั่วโมงก็นั่งได้เป็นชั่วโมง และเมื่อออกจากกรรมฐานก็ไม่ปวดเมื่อย

นอกจากเบาะรองนั่งและอาสนะแล้ว แบรินด์ Kaika ยังมีหมอน และที่นอนยางพาราด้วย แต่ฉีกจากตลาดใหญ่โดยทำเป็นที่นอนแบบพับ

"ธุรกิจถือว่าเติบโตเพราะว่าเพิ่งเริ่มก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆจากเดิมรายได้เดือนละ 2-3 หมื่นบาท แต่เมื่อเดือนมีนาคมและเมษายนได้ 7-8 หมื่นบาทแล้ว เดือนนี้ลุ้นให้ได้ 1 แสนบาท"

อย่างไรก็ตาม หลายคนกังวลแทนว่าจะมีคนเลียนแบบ เรื่องนี้เจ้าของแบรนด์ Kaika บอกว่า ไม่กังวล เพราะช่วงนี้ถือว่ามีเจ้าเดียวที่ทำอาสนะจากยางพารา หากบริษัทใหญ่ ๆ มาทำก็คงจะทำหลากหลาย และปรับให้ตรงความต้องการลูกค้าทันทีแบบเราไม่ได้ ที่สำคัญกระบวนการทำนั้นไม่ยุ่งยากต้องอาศัยความชำนาญ

วันนี้จากธุรกิจแปรรูปอย่างกลุ่มเล็ก ๆ ปัจจุบันสามารถจ้างแรงงานเย็บปลอกที่นั่ง 6 คน ค่าแรงขึ้นละ 60-70 บาท แม้ว่าจะยังไม่เกิดการหมุนเวียนในหมู่บ้านนัก เพราะธุรกิจเพิ่งเริ่ม แต่เชื่อว่าอีก 1-2 ปีจะเริ่มเป็นรูปร่าง และหากทำน้ำยางครีมสำเร็จจะมีการชื้อน้ำยางสดจากชาวบ้านในหมู่บ้าน 1 พันกว่าคนได้ โดยกลุ่มจะให้ราคาสูงกว่าตลาด 1 บาท ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่ม

คັນสนีย์เผยอีกว่า แผนของปีหน้าจะมีโปรดักต์ออกมาใหม่ เป็นที่นั่งสำหรับผู้ป่วยที่เป็นออฟฟิศ ซิมโตรม หรือผู้ที่นั่งทำงานนาน ๆ แล้วปวดหลัง ซึ่งอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับทีมอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ด้าน **"ตติยา เจริญรมย์"** หรือเปิ้ล ฝ่ายการตลาดแบรนด์ Kaika อธิบายว่า การตลาดช่วงแรกเป็นการตลาดแบบปากต่อปาก โดยทำตลาดบนออนไลน์ก่อนผ่านเว็บไซต์ www.kaikarubber.com จุดขายคือ คุณภาพ และความหลากหลายของสินค้า โดย 80% สามารถตอบโจทย์คนนั่งสมาธิได้ เรามีถึง 9 แบบ โดยกลุ่มพระสงฆ์จะใช้แบบสี่เหลี่ยมมาตรฐาน ส่วนกลุ่มแม่ชีจะชอบแบบ 2 พับ พกพาสะดวก

"ตลาดเบาะรองนั่งขณะนี้ดีมาก ยิ่งเศรษฐกิจแย่ ๆ คนยิ่งต้องสงบใจมากขึ้น ต้องนั่งสมาธิกันมากขึ้น การเติบโตต้องบอกว่า ลูกค้าคอลลินเยอะมาก จากการบอกปากต่อปาก เราเริ่มการตลาดจากเพื่อนเรา"

สนนราคานั้นดีดียวบอกว่า ต้องการให้คนใช้กันทั่วไป ไม่ทำราคาแพงมากเฉลี่ย 350-1,200 บาท และมีสินค้าพิเศษราคา 2 พันกว่าบาทที่ใช้ยางเยอะ สำหรับคนที่มีน้ำหนักมาก โดยคุณสมบัติของยางพาราเวลานั่งจะไม่ยุบตัวทันที จะมีความยืดหยุ่น ไม่ร้อนเหมือนกับแบบเดิม ๆ ที่เป็นฟองน้ำหุ้มหนัง ที่เวลานั่งจะมีเหงื่อออกตามข้อพับ แต่เบาะยางพาราจะเย็น เนื่องจากยางของเราเป็นยางดีฟอง เวลาเทลงแม่พิมพ์จะเกิดฟองอากาศ ทำให้อากาศถ่ายเท และหุ้มด้วยผ้าฝ้าย ผ้ากันไรฝุ่น มีทั้งแบบธรรมดาและกันน้ำเข้า สามารถนำไปใช้สมบุกสมบันได้

แม้ว่าความนิยมสั่งซื้อออนไลน์จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ปัจจุบันยังมีคนที่ต้องการเลือกสินค้าด้วยตัวเอง ขณะนี้จึงมองหาหน้าร้านในกรุงเทพฯด้วย ระหว่างนี้ได้ฝากวางขายตามสหกรณ์ ร้านค้าของวัดต่าง ๆ โดยการแนะนำของครูบาอาจารย์

"ตอนนี้เรารู้ว่ายังเดินเตาะแตะในตลาดในประเทศ เพราะเรายังไม่พร้อมในไลน์ผลิต คือการผลิตของเรายังมีเออร์เรอร์เสียหายอยู่เยอะ เมื่อไหร่เราผลิตได้เต็มสปีด เราก็พร้อมเดินออกต่างประเทศ ล่าสุดได้คุยกับพระพม่าไว้แล้ว เพราะที่พม่าจะเป็นตลาดใหญ่สำหรับอาสาสมัครวางแผนว่าปลายปีจะไปตลาดอีกครั้ง"

ถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่น่าสนับสนุน เพราะไม่เพียงเป็นการพัฒนาให้ท้องถิ่นเติบโตเท่านั้น แต่ยังสร้างความคึกคักให้เกิดขึ้นในตลาดแปรรูปยางพาราอีกด้วย



อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:29

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 หวังรณรงค์ให้คนไทยทุกคนรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้...

กยท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 หวังรณรงค์ให้คนไทยทุกคนรัก และหวง
แหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ



วันนี้ (9 พฤษภาคม 2560) การยางแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อร่วมบำรุง
รักษาต้นไม้ภายในบริเวณการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ โดยมี
ดร. อี๊ดช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย นายประสิทธิ์ หมัด
เส้น กรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน กยท.
ร่วมกิจกรรม



ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:30

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 หวังรณรงค์ให้คนไทยทุกคนรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้...

กยท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 หวังรณรงค์ให้คนไทยทุกคนรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ



วันนี้ (9 พฤษภาคม 2560) การยางแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณ การยางแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ โดยมี ดร. ธิธิช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายประสิทธิ์ หมัดเส้น กรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน กยท. ร่วมกิจกรรม

ดร.ธิธิช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ ให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งมีตรงกับวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถือเป็นวันสำคัญของชาติ อีกวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ เป็นแหล่งวัตถุดิบของ

ปัจจัยสี่ อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ปัจจุบันการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ นอกจากจะถูกทำลายอย่างรวดเร็วเพราะภัยธรรมชาติแล้ว ยังเกิดจากภัยที่มาจากน้ำมือมนุษย์ชาติ ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นว่าประเทศไทยยังประสบปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ที่ต้องการหาประโยชน์จากการลอบตัดไม้拿去ขาย หรือตัดถางใช้พื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นจำนวนมาก นับเป็นเรื่องที่มีมาเนิ่นนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับสภาพสังคมที่มีการขยายตัวมากขึ้น ความต้องการด้านบริโภคย่อมขยายตัวตาม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ามาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย การกระทำเหล่านี้ส่งผลกระทบท่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ำ อากาศ ฯลฯ ซึ่งการปลูกป่าแม้จะสามารถปลูกทดแทนได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ใช้งบประมาณ การดูแลทำนุบำรุง รวมถึงต้องปลูกอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นคืนป่าได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ถ้าไม่มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ป่าในสังคมนั้นๆ ก็จะเสื่อมโทรมและหมดไปในที่สุด

ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมถึงประเทศไทยก็ได้กำหนดให้มี "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ดังนั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ การยกย่องประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องแสดงพลังความสามัคคีร่วมมือกันปลูกต้นไม้และเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้กับประเทศ โดยเริ่มจากสถานที่ใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงาน ตลอดจนถ่ายทอดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้แก่บุคคลรอบข้าง อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต



THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:33

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: จากจีทูจี ข้าว เรือดำน้ำ & รถไฟ ถึงตุลการค้าไทย-จีน

จากจีทูจี ข้าว เรือดำน้ำ & รถไฟ ถึงตุลการค้าไทย-จีน

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมาให้ กองทัพเรือจัดซื้อ เรือดำน้ำหยวนคลาด เอส 26 T (Yuan class S 26T) จากจีน 1 ลำ วงเงิน 1.35 หมื่นล้านบาทในรูปแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี โดย พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำวาระเข้าที่ประชุมด้วยตนเอง ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมาย โดยเฉพาะเรื่อง ความเหมาะสมต่อแผนการจัดซื้อที่ใช้งบประมาณสูงและมีภาระผูกพันนานถึง 7 ปี ขณะที่สถานะเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวไม่เต็มที่ ชาวบ้านยังบ่นเรื่องปัญหาปากท้อง หาก การตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำของรัฐบาลครั้งนี้ไม่เพียงเกี่ยวพันถึงประเด็นดังกล่าวเท่านั้น หากยังผูกโยงถึงเรื่องอื่นๆอีกด้วย

กระทรวงกลาโหม นำโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือเสนอที่ประชุมครม.เมื่อปี 2558 ก่อนครม.มีมติให้ศึกษาเพิ่มเติม ก่อนที่ครม.จะอนุมัติแผนการจัดซื้อดังกล่าว (18 เมษายน ในที่สุด เป็นการเคลื่อนไหวที่คาบเกี่ยวกับช่วงเวลา ที่ไทย-จีน กำลังเจรจา โครงการรถไฟไทย-จีน และการซื้อขายข้าวแบบจีทูจีกันอย่างเข้มข้น แม้ที่ผ่านมาไม่มีตัวแทนจากฝ่ายรัฐทั้งไทย จีน ออกมายอมรับว่า โครงการซื้อข้าวจีทูจี กับ โครงการรถไฟไทย-จีน และแผนการจัดซื้อเรือดำน้ำเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ท่าทีของผู้นำรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาบ่งชี้ว่า ทั้ง 3 โครงการมีความเกี่ยวข้องกัน

พล.อ.ประวิตร รองนายกฯออกมาพูดว่าสนใจซื้อเรือดำน้ำจากจีนราวเดือนพฤษภาคม (2558) เดือน มิถุนายน ถัดมา คณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำ(กจด.)รายงานผลการคัดเลือกแบบ จากนั้น วันที่ 5 กันยายน ปีเดียวกัน (2558) พล.อ.ประวิตร รองนายกฯให้สัมภาษณ์หลังจากเยือนจีน (2-5 กันยายน 2558) ตอนหนึ่งว่า การเดินทางไปจีนครั้งนี้ได้พบกับ นายกฯจีน(นายหลี่ เค่อ เฉียง) ได้คุยกันเรื่อง รถไฟ ข้าว ยางพารา และกล้วย ซึ่งตนจะนำผลการเดินทางครั้งนี้ไปรายงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะเรื่องการค้าขายพืชผลเกษตร แม้พล.อ.ประวิติ ไม่ได้กล่าวถึง”เรือดำน้ำ” ในการแถลงหลังการเยือนจีน แต่แผนการจัดซื้อที่คืบหน้ากระทั่งมีมติครม.เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมามอบเป็นนัยๆว่าการเดินทางไปจีนหลายครั้งในช่วงปีเศษที่ผ่านมาของพล.อ. ประวิตรคงไม่ได้คุยแค่เรื่องขายข้าว ขายยาง หรือรถไฟเท่านั้น

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 จีนโดย Cofco(รัฐวิสาหกิจนำเข้าข้าว) ได้ลงนามกับ กระทรวงพาณิชย์ ที่จะซื้อข้าว ถูกลการผลิตใหม่ 1 ล้านตัน(เดิมตกลงซื้อแล้ว 1 ล้านตัน) ส่งมอบงวดละ 1 แสนตัน และการยางแห่งประเทศไทย ได้ทำเอ็มโอยูกับ Sinochemที่จะซื้อขายยางอีก 2 แสนตัน

อย่างไรก็ดี เอ็นโอยู ขายข้าวขายยางกับจีน เจียบไปพักใหญ่ ตัวแทนฝ่ายจีนเลื่อนการเจรจาซื้อข้าวจากไทยโดยอ้างความไม่พร้อม ไล่เลี่ยกับ โครงการรถไฟไทยจีนไม่คืบหน้า จากสาเหตุไทย-จีนไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องรูปแบบการร่วมทุน และการเดินทางเยือนจีนครั้งที่ 4 ในรอบ 2 ปี (12-13 ธันวาคม 2559) พล.อ.ประวิตร รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่า มีกำหนดพบ นายกรัฐมนตรีจีน และจะมีการพูดคุยเรื่องสินค้าเกษตรที่ผ่านมายังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรรวมทั้งเรื่องรถไฟไทย-จีน

สำหรับความคืบหน้าเอ็มโอยูข้าวไทย-จีน จีนสั่งซื้อข้าวจากไทย งวดแรก (แสนตัน) ไปแล้ว เมื่อเดือน ตุลาคมปีที่ผ่านมา หรือเกือบ 1 ปีนับแต่สองฝ่ายลงนามร่วมกัน สถานการณ์ล่าสุดนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ บอกกับ”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า จะเร่งส่งมอบแสนตันที่ 4 ภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยการซื้อ-ขายจะเจรจาเป็นคราวๆไปเนื่องจากราคาข้าวแต่ละช่วงไม่เท่ากัน และเธอยอมรับว่าไทยถูกกดราคา(ข้าว)

หากมองเรื่องข้างต้นในเชิงการค้า มูลค่าข้าวสารที่จีนจะซื้อจากไทย ถ้าเฉลี่ยจากราคาขายข้าว 5% งวดแรกกับงวดที่สาม (399+386 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน) เฉลี่ยเท่ากับ 392.5 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน หรือ 13,502 บาทต่อตัน(อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 3 พฤษภาคม) ข้าว 1 ล้านตันที่จีนจะซื้อจากไทยมีมูลค่าราว 1.352 หมื่นล้านบาท ใกล้เคียงกับราคา เรือดำน้ำหยวนคลาส 1.35 หมื่นล้านบาท โดยบังเอิญ

ตามฐานข้อมูลข้างต้น หากพล.อ.ประวิตร รองนายกฯ สามารถพูดคุยกับจีน ให้สั่งซื้อข้าวจากไทยล่วงหน้าเพิ่มอีก 1 ล้านตัน (ตามสัดส่วนที่ไทยจะต้องซื้อเรือดำน้ำหยวนคลาสอีก 1 ลำ) นอกจากสร้างเสถียรภาพ ราคาข้าวในประเทศแล้ว ยังช่วยคลี่คลายข้อสงสัย ของสังคมว่าทำไม? มติซื้อเรือดำน้ำจึงป็นเรื่องลับมากฉบับมูมแดง ทำไมต้องต้องประชุมตอน พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีไม่อยู่? ทำไมต้องเป็นเรือดำน้ำเมดอินไชน่า? หากจีนยังไม่พร้อมซื้อข้าวจากไทยเพิ่ม รัฐบาลควรต่อรองเสนอสินค้าอื่นให้จีนพิจารณาเพิ่มเติม

อย่าลืมว่าปัจจุบันไทยขาดดุลการค้าจีน และขาดดุลการค้าต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ณ สิ้นปี 2559 ไทย ขาดดุลการค้าจีน 6 แสนล้านบาทโดยประมาณ โดยไทยนำเข้าจากจีนมูลค่า 1.403 ล้านล้านบาท และส่งออกไปจีน 8 แสนล้านบาท ปีนี้หลังไทยสั่งซื้อ เรือดำน้ำหยวนคลาส 1 ลำ รวมทั้งรถถังชุดใหญ่ที่สั่งมาประจำการไปก่อนหน้านี้ แล้ว ตัวเลขขาดดุลการค้าของไทยต่อจีนย่อมเพิ่มขึ้น มิติด้านความมั่นคงของไทยต้องมีเรือดำน้ำไว้ปกป้องอธิปไตย เช่นเดียวกับมิติทางเศรษฐกิจ ขาดดุลการค้าต้องได้รับการดูแลให้สมดุลเช่นกัน



กยท. สำนักงานใหญ่ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2560) การยางแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ โดยมี ดร. อธิษฐ์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายประสิทธิ์ หมดเสน กรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน กยท. ร่วมกิจกรรม

วันต้นไม้แห่งชาติตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ตามมติ ครม.ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเสนอไว้ เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูฝน เหมาะสมแก่การปลูกต้นไม้ โดย กยท. ได้จัดกิจกรรมนี้ล่วงหน้า 1 วัน เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ให้เกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติ

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
ณภัทร โรหิตร์ดิณะ ช่าง/ ณภัทร์ เชื้อเพชร ภาพ





ข่าวประชาสัมพันธ์

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

๒๐ ถ. สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๑๖๙๘
ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

ขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในหลวง

เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2560 นายกนอม แสนสุข หัวหน้ากองประสานนโยบายและวิชาการ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงาน การยางแห่งประเทศไทยสาขาบันนังสตา ได้ลงพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในหลวง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 และได้



มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพื่อไปดำเนินการต่อเรียบร้อยแล้ว โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 21 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรพร้อมมาก 6 ราย พร้อมปานกลาง จำนวน 13 รายและพร้อม 2 ราย

โดยในวันนี้ นายกนอม แสนสุข หัวหน้ากองประสานนโยบายและวิชาการได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ ของนายประทีป ทัพยมณี ณ บ้านเขาน้ำตก หมู่ที่ 7 ตำบล



ตลิ่งชัน อำเภอบ้านบึงสตา จังหวัดยะลาซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมหลากหลายชนิด เช่น การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา ปลูกกาแฟ การเลี้ยงกบภูเขา ปลูกมันสำปะหลัง และการปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น



นายกนอม แสนสุข กล่าวว่
“โครงการนี้เป็นโครงการ
ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อถวาย
ให้กับในหลวง เราในฐานะ
พสกนิกรของพระองค์
ที่ ำ น จ ิ ง ด ว ร ใ ห้
ความสำคัญและเทหนัก
ถึงพระมหากษัตริย์ที่มีต่อ

ปวงชนชาวไทย ช่วยกันขับเคลื่อนงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ให้ดำเนิน
ไปให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้”



ข่าว: น.ส.เพ็ญนภา ฤทธิมาส นวท.5
ภาพ: นายอิสกัญดา ไร่มะมะ นวท. 4



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เกษตร

วันที่: พุธ 10 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 67

ฉบับที่: 23389

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 110.17 Ad Value: 115,678.50 PRValue (x3): 347,035.50

คลิ๊ป: ลีสี่

หัวข้อข่าว: สกูปพิเศษ: เปิดโผ 7 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ



เปิดโผ '7 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร' สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 60



สกูปพิเศษ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นสาขาอาชีพ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก โดยยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต

โดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งถือเป็นพระราชพิธีที่มีความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรได้เกิดภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี อันเป็นเวลาที่เหมาะสมในการ



เริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก โดยในปีตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่าการส่งเสริมสหกรณ์ ได้คัดเลือกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 จากสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ในความดูแลทั่วประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติคุณ เผยแพร่ผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ให้ปรากฏต่อสาธารณชน ในการนำมาซึ่งการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับคุณสมบัติการคัดเลือกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2560 จะต้องมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีข้อมูลงบการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ถ้าเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เคยได้รับรางวัลพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติ ต้องเว้นระยะไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากปีที่ได้รับรางวัล จึงจะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้และที่สำคัญคือต้องผ่านระดับมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีล่าสุดด้วย

ขณะที่ หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนตัดสินตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดไว้ 5 หมวดได้แก่ หมวดที่ 1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หมวดที่ 2 ความสามารถในการบริหารจัดการหมวดที่ 3 บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกหมวดที่ 4 ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจและหมวดที่ 5 การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและรวม 100 คะแนน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เพิ่มคะแนนในอัตราที่เท่ากันทุกหมวด (คูณ 10) รวมเป็น 1,000 คะแนน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการให้คะแนนย่อยในแต่ละข้อ โดยสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนรวมทั้ง 5 หมวด ไม่น้อยกว่า 80% และคะแนนแต่ละหมวดไม่น้อยกว่า 60% ทั้งนี้ สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560 โดยแยกตามประเภทสหกรณ์ ได้แก่

สหกรณ์การเกษตร คือ **สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด** จังหวัดตรัง โดยมีนายนิค จันทร์พุ่ม เป็นประธานกรรมการ ดำเนินการ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 5,474 คน ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาระบบบริการด้านการเงินแก่สมาชิกในการรวบรวมผลผลิตยางพารา โครงการคัดคุณภาพยางพาราของสหกรณ์และโครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อใช้บริการสินค้าสหกรณ์ในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

สหกรณ์โคนม คือ **สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด** จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายจักรวาล กิ่งจันทร์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 183 คน ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนารูทกิจโคนมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการฝึกอบรมผสมเทียมสำหรับสมาชิก และยุวเกษตรกร และโครงการผลิตอาหารผสมครบส่วน (Total Mix Ration : TMR)

สหกรณ์นิคม คือ **สหกรณ์นิคมนนเมืองมะพร้าว จำกัด** จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายหริศ ทิษะภรณ์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เกษตร

วันที่: พุธ 10 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 67

ฉบับที่: 23389

หน้า: 12 (ล่าง)

Col.Inch: 110.17 Ad Value: 115,678.50 PRValue (x3): 347,035.50 คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: สก๊อปพิเศษ: เปิดไผ่ 7 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร'สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ



2,117 คน ได้รับรางวัลจากโครงการตลาดนัดสินค้าสมาชิกสหกรณ์ โครงการกลุ่มออมทรัพย์สมาชิกบ้านวังขวัญและโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิก

สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา คือ **สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากรังราว จำกัด** จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายจรรงค์ โพธิ์งาม เป็นประธานกรรมการ ดำเนินการ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 356 คน ได้รับรางวัลจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเพื่อบริการที่ครบวงจรแก่สมาชิกสหกรณ์โครงการรวบรวมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราของสมาชิกสหกรณ์ และโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสหกรณ์และเสริมสร้างองค์ความรู้แก่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ **สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด** จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิชัย ชัดติยวิทยากุล เป็นประธานกรรมการดำเนินการ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 9,768 คน ได้รับรางวัลจากโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก และโครงการแผนการพัฒนาทุนสำรองและทุนสะสมตามเกณฑ์ CFSAWS

สหกรณ์ร้านค้า คือ **ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด** จังหวัดพัทลุง โดยมีนายเฉลียว เพ็งเกลี้ยง เป็นประธานกรรมการดำเนินการ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 1,520 คน ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจโครงการบริการหลากหลายสู่ใจสมาชิกหลากหลายกลุ่มและโครงการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สหกรณ์เครดิตยูเนียน คือ **สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านป่าชิง จำกัด** จังหวัดสง



ขลา โดยมีนายสุลล มียิ้ม เป็นประธานกรรมการดำเนินการ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 2,480 คน ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสมาชิก ส่วนกลุ่มเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2560 ได้แก่

กลุ่มเกษตรกรทำไร่ คือ **กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังชะพลู** จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีนายพอน อยู่เกษม เป็นประธานกรรมการดำเนินการ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 318 คน โดยได้รับรางวัลจากโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ยูคาลิปตัสและการปลูกมันระบบน้ำหยดเพิ่มผลผลิต และโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่สมาชิก

กลุ่มเกษตรกรทำสวน คือ **กลุ่มเกษตรกรทำสวนม่่าดลอก** จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนายวันทา ฤรารสสุคนธ์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 1,123 คน โดยได้รับรางวัลจากโครงการตลาดกลางยางพาราและโครงการสถานีบริการตลาดพอเพียง

กลุ่มเกษตรกรทำนา คือ **กลุ่มเกษตรกรทำนานาสนุน** จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีนายประยูรย์ ทองเต็ม เป็นประธานกรรมการ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 43 คน โดยได้รับรางวัลจากโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และโครงการถือหุ้นเพิ่มเสริมการออม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jaddam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ตลาดเงิน - ตลาดทุน

วันที่: พุธ 10 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 9

ฉบับที่: 2383

หน้า: 5(ซ้าย)

Col.Inch: 28.33 Ad Value: 33,996

PRValue (x3): 101,988

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้งกำไรพุ่ง 104%ไทยนิปปอนรับเบอร์ฯเร่งเครื่องต้นผลงานโต

ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้งกำไรพุ่ง 104%ไทยนิปปอนรับเบอร์ฯเร่งเครื่องต้นผลงานโต

ผู้จัดการรายวัน360° - ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้งงวดนี้กำไรโต 104% ย้ำวางเป้าหมายปี 63 กำลังการผลิตโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแตะ 200 MW ด้าน ไทยนิปปอนเร่งเครื่องต้นผลงานโต ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี เร่งต้นผล การดำเนินงาน 3 ไตรมาสที่เหลือเติบโตตามแผนงาน หลังผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปีนี้จะล่อตัว จากผลกระทบธุรกิจงานประมูล ในต่างประเทศแข่งขันราคาสูงและธุรกิจ OEM ที่มีรายได้ลดลง

นางกนกทิพย์ จันทรพิลังคี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาสแรกปี 60 บริษัทฯ มีรายได้รวม 235.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 78.43% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 132.17 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 63.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 104% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 31.29 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยหนุนจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วไปปัจจุบัน 4 แห่ง และยังมีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลพัทลุง กรีน เพาเวอร์ (PGP) และโรงไฟฟ้าชีวมวลสตูล กรีน เพาเวอร์ (SGP)

ก่อสร้างเสร็จและเตรียมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปีนีสนับสนุนให้ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง "ผลงานออกมามีดีเพราะเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เดินเครื่องจ่ายไฟได้แล้ว ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในปัจจุบันมีจำนวน 82 เมกะวัตต์ รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 46 เมกะวัตต์ เรียงคองเป้าหมายกำลังการผลิตของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลไว้ที่ 200 เมกะวัตต์ ในปี 2563" นางกนกทิพย์กล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายกำลังการผลิตของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลไว้ที่ 200 เมกะวัตต์ ในปี 2563 และมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและในอาเซียน นอกจากนี้ยังจะลงทุน พัฒนาและดำเนินงานด้านธุรกิจพลังงาน เพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

นายอมร ตาวารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ TNR เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าผลักดันผลการดำเนินงานในไตรมาส 2-4 นี้เติบโตได้ตามแผนงานที่วางไว้ หลังจากทีภาพรวมผลการดำเนินงาน

ไตรมาส 1/60 ได้รับผลกระทบจากมาร์จินและปริมาณการขายสินค้าที่ลดลง เนื่องจากธุรกิจงานประมูล (Tender) ทุ่งยางอนามัยในต่างประเทศแข่งขันราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยของงานที่ชนะประมูลช่วงไตรมาสแรกปีนี้ลดลง ส่วนธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ได้รับผลกระทบจากลูกค้าหลักในกลุ่มทวีปเอเชีย โดยเฉพาะจีนที่ชะลอการสั่งซื้อสินค้า เนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนนโยบายการบริหารสินค้าคงคลัง ซึ่งมีผลให้สัดส่วนการซื้อสินค้าเปลี่ยนไป โดยเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรต่ำกว่า อีกทั้ง เงินบาทที่แข็งค่าและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมไตรมาสแรก 242.5 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 3.4 ล้านบาท ชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ แผนงานไตรมาส 2-4 ของบริษัทฯ จะเร่งเพิ่มรายได้จากธุรกิจ OEM โดยมุ่งเน้นการขายฐานลูกค้ารายใหม่และเจรจากับลูกค้ารายเดิมในจีนเพื่อร่วมมีวางแผนในการขยายตลาด ส่วนธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ด้วยการออกไปโรมันส่งเสริมการขายพร้อมเร่งสร้างยอดขายแบรนด์ใหม่ทีเริ่มเข้าไปรุกตลาดในเวียดนาม อีกทั้งยังป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่าเงินที่ผันผวน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: พุธ 10 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 38 ฉบับที่: 13166

Col.Inch: 32.21 Ad Value: 28,989

คอลัมน์: ลีกลีปในสนามข่าว

หน้า: 3(กลาง)

PRValue (x3): 86,967

ศิลปิน: ชาว-ดำ



ลีกลีป ในสนามข่าว

ที่จะให้ภาพประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่ว่ามันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน... แทน...เป็นรัฐผู้หลัก ผู้ใหญ่ในกระทรวง สธ.ได้ยื่นให้เห็นแบบที่แล้วจะสะดุ้ง บ้างหรือป่าวยังไปก็อยากไหลบ่อกรรพ อ่าให้ต้องเห็นปัญหาในกระทรวง กันทุกยุค ทุกสมัยเลย..ที่สำคัญ หากคนดีๆ ขุมทรัพย์ สธ.หมดกำลังใจ เจ้ากระทรวงอย่าง “นพ.วิยะสกล สกลสัตยาทร” จะหากคนดีๆ จากไหน มาช่วยเป็นมือเป็นไม้ทำงานให้สธ.เดินไปข้างหน้าเข้ากับ นโยบาย “นายกฯสูงสูด” ที่จะผลักดันให้เป็น “ยุคไทยแลนด์ 4.0” ที่ฝากท่านรมต.ดูแลด้วยละจ้จ้า...■■■

■■■...กระทรวงหมอ หรือ “กระทรวงสาธารณสุข” มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชน รับที่ผ่านมากกระทรวงนี้มักจะมีปัญหาอยู่ตลอดจนหลายคนยกให้เป็น “กระทรวงอวดกรรพ” ไปแล้ว ทุกยุค ทุกสมัย ทุกรัฐบาล ทุกรมต.ที่เข้ามาคุมบังเหียน ก็เจอปัญหาให้ต้องสะสางกันอยู่ร่ำไปและ ณ เวลานั้นก็เช่นกันตอนนี้มีพรายกระซิบแว่วๆ มาอีกแล้วเป็นเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในระดับ ซี 9 ที่มีการพูดกันอื้ออึงถึงหลักธรรมาภิบาลของ “ผู้หลักผู้ใหญ่” ในกระทรวงบางกรม ที่อีกไม่กี่เดือนตัวเองก็จะต้องลาจากเพราะจะเกษียณอายุราชการในปีถัดไปแต่งตั้ง “ลูกน้อง” ระดับซี 8 ที่อาวุโสต่ำสุด มาร์กชากการ ในตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ” ในกองที่ตัวเองกำกับดูแลอยู่...ความจริงคงมีก้างในคอ.มาเสกพักและเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งที่จะรับแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมมารับหน้าที่ เพราะหน่วยงานนี้ต้องดูแลโครงการก่อสร้างระดับ “อภิปโรเจกท์” ในกระทรวงสาธารณสุขที่มีมูลค่านับหมื่นล้านบาท...ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียว...แต่ที่ล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วยังไม่สามารถสรรหา ผอ.ตัวจริง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเรียกผลประโยชน์ของประเทศได้...ที่นำห้วงตอนนี้ ก็คือ ขวัญและกำลังใจของข้าราชการที่ตั้งใจทำงานใน สธ.นี้แหละโดยเฉพาะคนที่มีความรู้และคุณสมบัติพร้อมซจร.หลายคนถึงกับเปรยๆ ลอยไปตามลมว่า “นี่หรือยุคข้าราชการ 4.0



นพ.วิยะสกล สกลสัตยาทร

■■■...ในวงการส่งออกของประเทศไทย “คุณหญิง” สิริรัตน์ อุณกรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ทองไทยรับเบอร์ ถือเป็นหนึ่งในแกนนำสานต่อการส่งยางพาราที่มีคุณภาพไปต่างประเทศป้อนให้ทั้ง กู๊ดเยียร์ บริดจสโตนรวมถึงส่งออกยางไปยังไต้หวัน และยุโรป...ถึงวันเก็บบริษัททองไทย รับเบอร์ จำกัด มีโรงงานยางแผ่น RSS3 2 โรง และโรงงานยาง STR20 ยางแท่ง 2 โรง ตั้งอยู่ จ.ระยอง และจ.จันทบุรี อีกทั้งยังมีคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรที่ผลิตยางธรรมชาติ เช่น นายช่างขับเพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับ โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์...“คุณหญิง-สิริรัตน์” ปัจจุบันเป็นผู้บริหารงานแทน “คุณแม่แก้วศรี สิริสุวัฒน์” ถือเป็นคนลูกใหม่ที่วงการค้ายางตั้งชื่นชมกันว่า “คุณแม่” ปั้น “คุณหญิง” มาได้อย่างสมคุณภาพของหญิงแกร่งแห่งวงการยาง ด้วยความชอบหม่อมมตคนต่อลูกค้า ด้วยคุณภาพของความรักที่สั่งสมกันมา... “คุณหญิง” เป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นดีกรีหรือต้นจบการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบ ป.โท New York institute of Technology & การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (MPPM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...งานนี้บอกได้ถ้าเดียวว่า ไม่ธรรมดา...■■■

รหัส ข่าว: C-170510005019

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com